



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 8/2548

เรื่อง สรุปภาพรวมผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ตามที่กระทรวงการคลังได้ประกาศแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Master Plan) ในช่วงต้นปี 2547 เพื่อปรับรูปแบบของสถาบันการเงินโดยให้บริษัทเงินทุน (บง.) และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) ยื่นขอ ยกฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ (ชพ.) หรือธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (ชย.) สาขาธนาคารต่างประเทศ ยื่นขอ ยกฐานะเป็น ชพ. ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary) และกิจการวิเทศธุรกิจของธนาคาร ต่างประเทศยื่นขอ ยกฐานะเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศหรือเป็น Subsidiary ส่วนสถาบันการเงินในกลุ่มธุรกิจ ที่มีสถาบันการเงินรับเงินฝากมากกว่า 1 แห่งให้ยื่นแผนดำเนินการเพื่อให้เหลือสถาบันการเงินที่รับฝากเงินเพียง แห่งเดียวในกลุ่ม (One Presence) นั้น

สถาบันการเงินต่างก็ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินโดยได้ยื่น คำขอ ยกฐานะเป็น ชพ. ชย. สาขาธนาคารต่างประเทศ หรือ Subsidiary รวมถึงแผน One Presence ตามเวลาที่ กำหนด (31 กรกฎาคม 2547) โดยมี บง. ยื่นขอ ยกฐานะเป็น ชพ. 4 แห่ง บง. และ บค. ยื่นขอเป็น ชย. 7 แห่ง สาขาธนาคารต่างประเทศ ยื่นขอเป็น Subsidiary 1 แห่ง กิจการวิเทศธุรกิจของธนาคารต่างประเทศ ยื่นขอเป็น สาขาธนาคารต่างประเทศ 2 แห่ง นอกจากนี้ ชพ. ไทย สาขาธนาคารต่างประเทศรวม 26 แห่ง ยื่นแผนเป็น One Presence และสถาบันการเงินบางแห่งแสดงความจำนงขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบันการเงินให้ ทางการ เพราะจะเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบดังกล่าวสถาบันการเงินได้กำหนดแผน ดำเนินการที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ฝากเงิน รวมถึงลูกหนี้ เจ้าหนี้ทั่วไป

สถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบให้ยกฐานะ

1. เป็น ชพ. มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บง.ทิสโก้ บง.เกียรตินาคิน และ บง.สินเอเชีย
2. เป็น ชย. มีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บง.จีอี มั่นนี้ บง.เอ ไอ จี ไฟแนนซ์ บค.ไทยเคหะ และ บค.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
3. เป็น Subsidiary มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศไทย

4. เป็นสาขาธนาคารต่างประเทศ มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารโซซีเยเต้ เจเนราล และ ธนาคารยูเอฟเจ

สำหรับแผน One Presence ของสถาบันการเงินจำนวน 26 แห่ง กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

สถาบันการเงินที่ขึ้นคำขอเป็น ธพ. หรือ ธย. แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังมีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บค.เอเชีย บค.ยูนิโก้ เฮ้าซิ่ง และ บง.ฟินันซ่า เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ที่จะขอยกฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ตามประกาศกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ บง.แอดวานซ์ และ บค.สหวิริยา ไม่ได้ขึ้นคำขอยกระดับเป็น ธพ. หรือ ธย. ซึ่งสถาบันการเงินที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ และที่ไม่ได้ขึ้นคำขอเหล่านี้ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เช่นเดิมต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ถือบัตรเงินฝากหรือผู้ถือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ บง. หรือ บค. ออกเพื่อกู้ยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนในประเทศ ยังคงได้รับการประกันการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินกำหนดอยู่ต่อไป เช่นเดิม

ขั้นตอนต่อไป ธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้ติดตามให้สถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบให้ยกระดับเป็น ธพ. ธย. Subsidiary และสาขาธนาคารต่างประเทศ รวมถึงการควบรวมเป็น One Presence ดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังต่อไป โดยสถาบันการเงินจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้แล้วเสร็จ จึงจะได้รับใบอนุญาตยกระดับเป็น ธพ. ธย. Subsidiary หรือสาขาธนาคารต่างประเทศแล้วแต่กรณี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

19 เมษายน 2548